

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

DIỄN MỪNG

Kính gửi:

- Ngài An-tô-ni-ô Gu-tơ-rét , Tổng Thư ký Liên hợp quốc,
- Ngài Phô-đê Xếch, Chủ tịch Ủy ban của Liên hợp quốc về thực hiện các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Pa-le-xtin,
- Ngài Ma-mut A-bát, Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin,

Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin của Liên hợp quốc (29/11), thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới các Ngài và qua các Ngài, tới toàn thể nhân dân Pa-le-xtin lời chào đoàn kết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Pa-le-xtin vào các công việc chung của Liên hợp quốc kể từ khi được trao quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên của Liên hợp quốc năm 2012 và mong muốn Pa-le-xtin sớm trở thành một quốc gia thành viên đầy đủ của tổ chức quan trọng này.

Việt Nam luôn ủng hộ sự đoàn kết giữa các lực lượng Pa-le-xtin, đấu tranh vì mục tiêu chung thống nhất dân tộc của nhân dân Pa-le-xtin. Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh những tiến bộ tích cực của tiến trình hòa giải trong nội bộ Pa-le-xtin thời gian qua. Việt Nam cho rằng xung đột giữa Ả-rập và I-xra-en, mà cốt lõi là vấn đề Pa-le-xtin, chỉ có thể được giải quyết bằng con đường thương lượng hòa bình nhằm đi đến một giải pháp toàn diện, công bằng, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đặc biệt là tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Pa-le-xtin, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Pa-le-xtin trên quê hương mình. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông và đề nghị các bên liên quan tuân thủ các Nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc và hợp tác tích cực để thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, góp phần củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực.

Nhân dịp này, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản của mình. Cùng với những nỗ lực của chính người dân Pa-le-xtin và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin nhất định sẽ giành thắng lợi.

Tôi xin gửi tới các Ngài lời chào trân trọng.

TRẦN ĐẠI QUANG

Chủ tịch

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam